

## KẾ HOẠCH

### **Phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2025 với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá”**

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVIII; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ VI năm 2025; năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và dân tộc: Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên (01/4/1975 - 01/4/2025), 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9...

Để tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua thử thách, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII;

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 15/02/2025 của UBND tỉnh Phú Yên Phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2025 với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá”, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2025, với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá”, đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, đều khắp, nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trong đó cần tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 29/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII...

**2.** Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các Chương trình hành động số 01/CTr-UBND, 02/CTr-UBND ngày 20/01/2025 của UBND tỉnh.

Nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SYT ngày 23/01/2025 của Sở Y tế thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cáo năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025; tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2025, nhất là mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 140/CD-TTg ngày 27/12/2024 và Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/02/2025 của Chính phủ.

**3.** Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động gắn với nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025 trong toàn ngành.

a) Các đơn vị tập trung thi đua triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; trong đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, giao việc cần: Rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành. Đặc biệt, phải ưu tiên tập trung hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương, định hướng và phương án của tỉnh, trong đó thực hiện đúng các nguyên tắc sắp xếp để mọi công việc của đơn vị sau khi sắp xếp hoạt động bình thường; tuyệt đối không để ách tắc công việc trong thời gian thực hiện sắp xếp. Đồng thời, chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của tỉnh; gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b) Quyết tâm, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, Par Index, SIPAS, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

c) Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua về lĩnh vực y tế trong toàn ngành, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

d) Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua theo lời dạy của Bác Hồ: người thầy thuốc vừa phải có đức, vừa phải có tài. Vì vậy, đội ngũ thầy thuốc về chuyên môn cần thường xuyên “học tập nghiên cứu để luôn luôn tiến bộ”, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; về chính trị, cần trau dồi tư tưởng và đạo đức của người cán bộ như “yêu nước, yêu dân, yêu nghề...”. Hơn nữa, người cán bộ y tế cần quán triệt nguyên tắc khoa học, dân tộc và đại chúng, tức là phải xây

dựng nền Y tế Việt Nam vừa mang tính truyền thống dân tộc, vừa tiếp thu được tinh hoa y học của thời đại. Trải qua thời gian, ngành Y đã lấy nội dung những lời dạy của Bác Hồ làm căn cốt tư tưởng trong mọi hoạt động. Thực hiện theo những lời dạy đó, mỗi người thầy thuốc cách mạng Việt Nam cần tích cực học tập, trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, tự làm giàu trí tuệ, nâng cao y đức cũng như trách nhiệm với bệnh nhân. Tất cả cùng hướng vào tiêu chí chung “Vì sức khỏe của cộng đồng - Vì sự nghiệp dân cường nước thịnh” với tâm đức “Lương y phải như từ mẫu - Thầy thuốc phải như mẹ hiền” mà Bác Hồ kính yêu đã dạy đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành trong y tế.

e) Thi đua xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các đơn vị tập trung nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh về “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025” trên địa bàn tỉnh; kịp thời, biểu dương khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả sâu rộng trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành.

5. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến của đơn vị giai đoạn 2020-2025 (*chậm nhất trước ngày 30/4/2025*) để tiến tới Hội nghị Điển hình tiên tiến toàn ngành, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ VI năm 2025 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; tập trung đánh giá đúng kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong 05 năm qua, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2026 - 2030 đảm bảo thiết thực. Đồng thời ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

6. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đánh giá, công nhận thành tích, xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. Quan tâm nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với tập thể nhỏ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo, thành tích nổi bật trong công tác.

7. Các đơn vị xây dựng chuyên mục trên Trang thông tin điện tử của đơn vị để đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng các chương trình, bài viết về gương “Người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến trong

phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành.

**8.** Các đơn vị trong toàn ngành xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thường xuyên hoặc theo chuyên đề phù hợp, hiệu quả, qua đó tạo động lực mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2025 với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bút phá”, đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Các đơn vị gửi các kế hoạch, báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm; Báo cáo tổng kết năm 2025 trước ngày 15/11/2025 về Sở Y tế (qua Phòng Tổ chức cán bộ) và Trưởng khối thi đua để tổng hợp, chấm điểm, báo cáo các cấp theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Ban TD-KT tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các phòng, VP, T.Tra Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trang Thông tin điện tử Sở;
- Lưu VT, TCCB.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Minh Hữu**